

ที่ ฉข ๐๐๓๓/ว ๒๕๖๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๑ ถนนยุทธดำเนิน ฉข ๒๕๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นางลาวัลย์ อมรรรัตน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นางยุพิน หงษ์วะชิน) และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓ ชุด

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีประกาศเรื่อง เจตนารมณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่อลวงละเมิดทางเพศ และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อสร้างสังคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงานโดยไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน สมดังคำขวัญ (Motto) ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใส่สะอาดร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ทุกหน่วยงานกำกับบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มกฎหมาย

โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๖๔๐ ต่อ ๓๐๗

โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๒๔๐๐